

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2558 หน้า 62

62 เทคโนโลยีชาวบ้าน

ถอดเดคัลด์ล้ม เทคโนโลยีผลิต ยางก้อนถ้วยดี มีคุณภาพ เพิ่มน้ำหนัก โรงงานซื้อเพิ่มราคา



รายงาม พิศุข
• คนกรีดยาง

ประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ ประมาณ 18 ล้านไร่เศษ โดยมีผลผลิตส่งออก ในรูปแบบต่างๆ มากเป็น อันดับ 1 ของโลก เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน โดยหนึ่งใน ผลผลิตที่สำคัญคือ ยางก้อนถ้วย

ยางก้อนถ้วย นับเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตยางแท่ง อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการนำไปผลิตยางล้อรถ ปัจจุบัน เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยเฉพาะในภาคอีสานจะนิยม ผลิตยางก้อนถ้วยจำหน่าย เพราะทำง่าย ใช้เวลาไม่นาน และส่งขายได้เร็ว

แต่อย่างไรก็ตาม จากที่เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีปัญหากับ คุณภาพของยางก้อนถ้วย โดยการเปิดเผยของ **คุณเชาว์ ทรงอาวุธ** รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางปฏิวัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เปิด เผยว่า จากที่ปัจจุบันผู้ผลิตยางล้อต่างประเทศ ยังมีความ สนใจรับซื้อยางแท่งจากไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัตถุดิบ สำคัญของการทำยางแท่งคือ ยางก้อนถ้วย แต่ช่วงระยะหลัง กลับพบปัญหาผลผลิตยางก้อนถ้วยขาดคุณภาพ เนื่องจาก ระดับซัลเฟอร์ในยางมีปริมาณสูง ส่งผลกระทบต่อการผลิต ยางแท่งที่ส่งออกอุตสาหกรรมยางล้อต่างประเทศ

“กยท. ในฐานะผู้ดูแลเกษตรกรชาวสวนยาง จึงมอบ หมายพนักงานทุกพื้นที่เร่งระงับส่งเสริมความรู้แนะนำให้ใช้ “กรดฟอร์มิค” ในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วย เพราะ เป็นสารจับตัวที่ได้รับการรับรองด้านวิชาการว่า สามารถ วิทยาศาสตร์ความยืดหยุ่นของยาง ไม่ทำให้ยางเสียคุณภาพ ไม่มีสารตกค้าง สลายตัวเองได้ และไม่ส่งกลิ่นเหม็นทำลาย สิ่งแวดล้อม”

คุณเชาว์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรดซัลฟิวริก ถ้า ใช้ปริมาณสูงจะส่งผลเสียทำให้ผลผลิตกึ่งยางขาดความ ยืดหยุ่น เสื่อมคุณภาพ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถูก กัดกร่อน เป็นมลพิษด้านสุขภาพกับแรงงานในสวนยาง ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

“สาเหตุเพราะเกิดน้ำเสียจากกรดประเภทรุนแรง ส่วน สารจับตัวที่นำเกลือแคลเซียมคลอไรด์มาใช้ แม้สารดังกล่าว จะทำให้ยางจับตัวเป็นก้อนเร็ว แต่มีผลเสียให้ก้อนยางแข็ง ขาดความยืดหยุ่น มีสีคล้ำ ส่งผลให้คุณภาพยางต่ำลงได้”

คุณเชาว์ ยังกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาก ยท. ร่วมกับกรม วิชาการเกษตร ได้เร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรกรมโดย ตลอดในการใช้กรดฟอร์มิคเป็นสารจับตัว เนื่องจากสูตร โค้งเร่งทางเคมีของกรดฟอร์มิคคือ HCOOH มีคาร์บอน เป็นส่วนประกอบเพียงตัวเดียว จึงเป็นกรดอ่อนที่มีความแรง ของกรดไม่มากนัก เมื่อเทียบกับกรดชนิดอื่น กรดฟอร์มิค เป็นสารอินทรีย์ที่จับตัวได้อย่างสมบูรณ์ สลายตัว ง่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่กระทบต่อหน้า ยางกรีดยาง หากใช้ในอัตราส่วนตามคำแนะนำ

“จากการที่ กยท. โดยสถาบันวิจัยยางได้ศึกษาจากการ

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2558 หน้า 63



**เพิ่ม
น้ำหนักยาง
15%**
ขนาด 1.2 กก



ตราแดงก๊อปปี้แล้วที่
15% เพิ่มผลผลิตของ 70%
พืชมูลนิธิของ ไร่ชาลิมอญ
ที่จังหวัดนนทบุรี
รดกุดกาแพตรา!

**เกษตรกรไทยโซโย นวัตกรรม
สร้างสูตรกรดหยอดยาง
รักโยลิค**

กรดหยอดยางพอร์มิกสูตรพิเศษ เป็น
ผลงานการคิดค้นของทีมงานฝ่ายวิชาการ
ของ บริษัท เกษตรไทยโซโย จำกัด นับเป็น
อีกผลงานการคิดค้นวิจัยที่มาจากมันสมอง
ของคนไทย

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการคิดค้นกรดตั้ง
กล่าว เนื่องจากทาง บริษัท เกษตรไทยโซโย
มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ

ของการใช้น้ำกรดหยอดยางพาราที่
เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้
คิดค้นสร้างสรรค์กรดหยอดยางพอร์มิก
สูตรพิเศษ ตราแดง ว่ามีความมุ่งมั่น
อย่างยิ่งยวดในการวิเคราะห์-วิจัย

**คุณปารมี ภูพันธ์วนา ผู้จัดการ
บริษัท เกษตรไทยโซโย จำกัด** กล่าวว่า
ทางบริษัทได้ใช้เวลาหลายปีกว่าจะ



คำยืนยันจาก กรมวิชาการเกษตร
ว่าไม่ใช่วัตถุอันตราย

ลงตัวในการคิดค้น จนสามารถได้กรดหยอด
ยางที่มีคุณสมบัติเทียบพร้อมที่จะใช้ในการ
ผลิตยางก้อนถ้วย หรือขี้ยางที่มีคุณภาพ เป็น
ที่ยอมรับของชาวสวนยางพาราและตลาดรับ
ซื้ออย่างเช่นทุกวันนี้

คุณปารมี กล่าวว่า ความโดดเด่นข้อ
แรกของตราแดง คือ แรต เป็น กรดเย็น ไม่ใช่
กรดร้อน แบบกรด กำมะถัน หรือ ซัลฟิวริก
ซึ่งกรดร้อนนั้นจะมีไอร่ะเหยไปฝังที่
หน้ายาง เมื่อใช้หยอดยางผ่านไป 1-2 ปี
ความร้อนดังกล่าวก็จะไปอุดท่อน้ำเลี้ยงของ
ยางพารา ทำให้หน้ายางไม่ไหล ได้แค้ซึม หรือ
ที่เราเรียกว่า หน้ายางตายนิ่ง นั่นเอง
แต่ความเป็นกรดเย็นของตราแดงไม่เป็น
อันตรายต่อหน้ายางพาราของชาวสวน
อีกทั้งความเป็นกรดเย็นไม่เป็นอันตราย



แรมบุกถึงที่ ทดสอบกับชาวสวนยางจำนวนมาก ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2558 หน้า 64

64 เทคโนโลยีชาวบ้าน



ชาวนาปลื้ม ได้ซียางเพิ่มขึ้นอีกเป็นถัง



เมื่อก่อนใช้เกรดอื่น เคยได้ยาง 100 กิโลกรัม แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้เกรดแรก ปรากฏว่าได้น้ำหนักยางเพิ่มขึ้น เป็น 120 กิโลกรัม ถามว่า 20 กิโลกรัม ที่เพิ่มขึ้น มาจากไหน?? ตอบว่า เพิ่มมาจากการที่น้ำ

คัดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด “คุณปารมี กล่าว
ใช้แล้วดี เสียสะทอนจากเกษตรกร
ที่นำมาฟังความรู้สึกของผู้ใช้ตัวจริงกันดูนะครับ

“หนูมียางอยู่ 720 ตัน เมื่อก่อนกรี๊ด ได้ยาง 409 กิโลกรัม โดยยังไม่เต็ม 5 กระสอบดี...แต่ตอนนี้หลังจากใช้เกรดพรีเมียม สูตรพิเศษ ตราแรก กรี๊ด ยางแค่ 5 มัด ได้ยาง 5 กระสอบเท่ากัน แต่น้ำหนักโฟลล์พรวดไปเกือบ 500 กิโลกรัม ถ้าไม่เชื่อหนูขอท้าพิสูจน์

ลองใช้ ปรากฏว่า 1 ชุด ใช้ได้ 450 ตัน ซึ่งประหลาดกว่ามากค่ะ”

เธอขู่มือให้ดูแล้วบอกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า “ดูมือหนูสิ ลอกจนจะแห้งแล้ว แสบมากเลย เพราะจะยกยางทุกวัน กลืนก็เหนียวมาก ล้างยังไม่ก็ไม่ออก ตอนนี้ใช้เกรดแรก ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน ที่ชอบเพราะไม่แสบ

ต่อการคัดมือ ต่อระบบการหายใจ ต่อปลด ต่อสายตาหรือใบหน้า และที่สำคัญคือ ไม่เป็นอันตรายต่อดินของท่าน

พูดง่าย ๆ คือ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม

ความโดดเด่นข้อที่สอง คือการเพิ่มน้ำหนักให้กับยางพารา ด้วยเหตุผลที่เกรดแรกจะไม่รีดน้ำขุ่น จากยางออกมา สังเกตได้หลังจากหยอดกรดไปแล้วซัก 15 นาที น้ำที่อยู่กันด้วยจะใสเหมือนน้ำฝน เพราะเกรดแรกนี้จะไม่เอาเนื้อยางออกมา ซึ่งทำให้ยางมีน้ำหนักดี และทำให้ให้ยางไหลดีกว่ากรวดตัวอื่นๆ

ความโดดเด่นข้อที่สาม คือยางไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า ไม่บูม ไม่มีฟองอากาศ นั้นเพราะการรีดน้ำเสียงของกรดแร่ปฏิบัติการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นน้ำที่ใส ทำให้ยางก้อนถ้วยที่ใช้ **กรดดรงค์** ไม่บูม ไร้ฟองอากาศ จึงทำให้ยางไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกรวดอื่น ซึ่งสร้างประสิทธิภาพให้เป็นอย่างก่อน ด้วยที่มีคุณภาพความยืดหยุ่นสูง มีเนื้อยางที่เนียน สียางเหลืองใส ไร้ฟองอากาศ

ความโดดเด่นข้อที่สี่ กรดแร่ถูกผลิตขึ้นผ่านการทดสอบในห้องแล็บ เพื่อให้เกิดความสะอาดพร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำแต่อย่างใด โดย 1 ชุด บรรจุ 1,200 ซีซี สามารถใช้กับยางพาราได้ถึง 5 ไร่ หรือประมาณ 400-450 ตัน ในขณะที่กรวดอื่น แม้ว่า 1 ชุด จะผสมน้ำได้ 2-3 ชุด แต่ก็ใช้ได้ 400-450 ตัน เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้กรดแร่ต่อน้อยกว่าครึ่งต่อครึ่ง

สุดท้ายของ ความโดดเด่นก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ **แพนพันธ์ุ์นันท์ที่ใช้กรดดรงค์** กัน ทวีสารทิศในขณะนี้ก็คือ น้ำหนักที่ทำเอาชาวสวนยางพาราต่างตกใจกันไปเพราะ



สำหรับทำยางแผ่น
ยางไหลดี...ไหลต่อเนื่องไม่หยุด หลังหยอดกรวดก็ยังไหลอยู่ และไม่รีดน้ำขุ่นออกจากยางพารา ซึ่งไม่เกิดความสูญเสียคุณภาพของน้ำยางแต่อย่างใด

เทือนระวีงษ์ของปลอม
คุณปารมี กล่าวเพิ่มเติมว่า แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอให้เกษตรกรชาวสวนยางระวีงษ์สินค้ากรดปลอมหรือลอกเลียนแบบด้วยขงะนั้นมีการปลอมแปลงกรดดรงค์แก่นิคเฟอร์มิคแรก โดยผลิตเป็นน้ำสีฟ้า สีเหลือง โดยใช้ชื่อแร่นั้น บริษัท เกษตรไทยไฮโซ จำกัด ขอเรียนย้ำว่า แรดแท้ต้องมีสีฟ้าพลาสติก ปะทะบัตรเครื่องหมาย แรดชัดเจน

หากท่านผู้ใดพบเห็นแรดปลอมแจ้งบริษัท ฯ โทร.หมายเลข 09-2824-4383 บริษัทฯจะมีรางวัลให้ และบริษัทฯจะดำเนิน



ที่อำเภอฝ้ายไร่ จังหวัดหนองคาย ใช้แรดกันทั้งอำเภอ

คุณวีระมี แก้วดวงดี หรือ “น้องตรี” วัย 26 ปี ชาวสวนยางแห่งอำเภอฝ้ายไร่ จังหวัดหนองคาย เธอเล่าว่า “เมื่อก่อนใช้กรดดรงค์เก่า ผสมน้ำได้ 2-3 ชุด แต่ก็ได้แค่ 400 ตัน ต่อมาร้านปู่ปีการยาง เอากรดพรีเมียม ตราแรก มาแนะนำ เลยซื้อมา

มือ กลืนยางไม่เหนียวจน ราคาก็ไม่แพงค่ะ ส่วนผลประโยชน์ในด้านบวกที่ทำให้ “น้องตรี” และเพื่อนๆ กลุ่มสวนยางเดียวกันถึงกับอึ้ง เธอบอกว่า “**หนูมียางอยู่ 720 ตัน เมื่อก่อนกรี๊ดได้ยาง 409 กิโลกรัม โดยยังไม่เต็ม 5 กระสอบดี...แต่ตอนนี้หลังจากใช้กรดพรีเมียม สูตรพิเศษ ตราแรก กรี๊ด**



จากการทดลองใช้ ที่ภูคาวหาร ขอบอกว่า แรดใช้ได้จริง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2558 หน้า 65

สียางสวยใส ไม่ขาว ไม่มีฟองอากาศ ความยืดหยุ่นสูง

ลักษณะหน้ายางตาย น้ำยางไม่ไหล แค้ซึม

"ยืนยันได้ กลิ่นยางไม่เหม็นเน่า ผสมซีลยางเรต เพิ่ม 1 บาท"

กรตยางออร์แกนิก... คุณภาพสูง 70%

เสร็จแล้ว ต้องล้างรถถึง 3-4 ครั้ง กว่ากลิ่นจะหมด ตอนเช้าขายเสร็จแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเงินล้างรถเลย (หัวเราะ) ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ เลิกปั่นเรื่องกลิ่นยางเหม็นไปโดยปริยาย ผสมซอบมาก"

ของชาวบ้านมากขึ้น วันไหนที่มีการประมูลยางจะเหม็นมาก ซึ่งมีการร้องเรียนจากชาวบ้านอยู่พอสมควร หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนไทยไซโย เขาก็เลยส่งฝ่ายวิชาการมาพบ พร้อมกับนำสินค้าตัวอย่างมาทดสอบกับยางก้อนถ้วย วันนั้นผมชาวบ้านที่สนใจมาดูการทดสอบครดครดกับยางก้อนถ้วยหลายสิบคน"

แค่ 5 มัด ได้ยาง 5 กระสอบเท่ากัน แต่น้ำหนักไม่พอควรไปเกือบ 500 กิโลกรัม ถ้าไม่เชื่อหนูขอท้าพิสูจน์ สำหรับเรื่องกลิ่นเหม็นเน่า เรื่องนี้ตัดไปได้เลย ขนาดฝนตกเปียกนี่ยังหมดฟุ้งได้, "น้องตรี" ชาวสวนยางแห่งอำเภอฝางไร่ เมืองพญาภาคหนองคาย ย้ำทิ้งท้าย

คุณสำราญ ปัญญา อายุ 68 ปี อยู่ตำบลหนองเม็ก บ้านหนองลาด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนยาง 36 ไร่ ประมาณเกือบ 3,000 ต้น เมื่อก่อนใช้กำมะถัน ตอนนั้นหมักใช้ฟอร์มิค สูตรพิเศษตราเรต เห็นความเปลี่ยนแปลงคือ หน้ายางขาวใส ไม่ค่อยมีกลิ่น แข็งตัวเร็ว ไม่มีฟองอากาศ ไม่เป็นอันตรายต่อจมูก ต่อเมื่อ ผม

มันใจและจะแนะนำชาวสวนในชุมชนตำบลหนองเม็ก ให้ใช้กันอย่างทั่วถึงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า"

คุณเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียนปอริทยา อำเภอเวียงแก่น เชียงราย ผู้เป็นเจ้าของสวนยางมากกว่า 50 ไร่ เปิดเผยว่า "ใช้ดีครับ" เท่าที่สอบถามลูกน้องที่เป็นคนกรีดยางบอกว่า เมื่อก่อนแสบมือ กัดมือมาก กลิ่นก็เหม็น...แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ เวลาเอาไปขายกองที่ลานประมุลยาง ชาวสวนจะมามุงดูยางผม ต่างก็บอกว่า เนื้อยางสวยเหนียวใส น้ำหนักดี ผมก็บอกไปว่าผมใช้กรดเรตหยอดยาง ตอนนั้นชาวสวนที่เวียงแก่น เชียงของ ใช้ตามผมเกือบหมดแล้ว อีกอย่างหนึ่ง เมื่อก่อนเอายางไปขาย

ลุงบุญฉาญ เลิศสงคราม แห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ทำอาชีพชาวสวนยางพารามาได้ประมาณ 10 ปี มียางที่เบียดกรีด 30 กว่าไร่...ลุงชาญ กล่าวถึงความรู้สึกในการใช้กรดเรตว่า "ใช้มาได้ 2 เดือนแล้วครับ ที่ซอบมาก อย่างแรกคือ ยางแข็งเร็วดี แค้หยอดแล้วคนเพียง 3-4 รอบ ก็แข็งแล้ว ต่อมาเมื่อสังเกตเห็นหลังจากผ่านไป 10 นาที จะเห็นว่าหน้ายางเหนียวสวย ไม่มีฟองอากาศ ยางไม่เหม็นเหมือนกรดอื่นฯ แสดงว่า การใช้กรดเรตไม่ทำให้เกิดฟองอากาศ และเมื่อผมควักดูจะเห็นว่าน้ำที่อยู่กันด้วยเป็นน้ำที่ใสมากขึ้น ปกติจะกรีดประมาณ 7 มัด ถึงจะควักขาย ตอนนั้นกรีดแค่ 5 มัด ก็เต็มด้วย ควักขายได้แล้วครับ ผมมีความสุขมากครับ"

ซึกรูปหมู่กับชาวสวนยาง ที่คอยหลวง เชียงราย ผอ. เอกราช ลือชา ลุยเต็มที เพื่อยางดี รักษาสิ่งแวดล้อม

คุณบุญฤทธิ์ แซ่อูย หรือ อู๊ด หมู่บ้านผู้เป็นทั้งเจ้าของสวนยางและเจ้าของลานรับซื้อยางแห่งเมืองน่าน จังหวัดพะเยา "อู๊ด" เล่าให้ฟังว่า "ได้อ่านจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่า มีน้ำกรดหยอดยางเรต ที่ทำให้ยางไม่เหม็นกลิ่นเหม็นใจ เพราะที่ลานยางของผมอยู่ริมถนน ไม่ห่างจากชุมชนที่อยู่อาศัย

คุณบุญฤทธิ์ แซ่อูย หรือ อู๊ด หมู่บ้านผู้เป็นทั้งเจ้าของสวนยางและเจ้าของลานรับซื้อยางแห่งเมืองน่าน จังหวัดพะเยา "อู๊ด" เล่าให้ฟังว่า "ได้อ่านจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่า มีน้ำกรดหยอดยางเรต ที่ทำให้ยางไม่เหม็นกลิ่นเหม็นใจ เพราะที่ลานยางของผมอยู่ริมถนน ไม่ห่างจากชุมชนที่อยู่อาศัย

ดิฉันเฉพาะของเกษตรกรไทยไซโย ไม่มีส่วนผสมของ "กำมะถัน หรือ ซีลฟูริก" ที่ทำให้ซีลยางมีค่าซีลเฟอร์สูง ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อในต่างประเทศ บริษัทเกษตรกรไทยไซโย มุ่งมั่นวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพลิกชีวิตพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างคุณภาพที่ดี หลุดพ้นจากอันตรายจากสารเคมีและผลิตยางมีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกเวลา ที่สายด่วน โทร. (081) 801-4422 หรือ (092) 824-4383

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2558 หน้า 92

92 เทคโนโลยีชาวบ้าน



● อนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนทอง ตั้งอยู่ที่ 190 บ้านดอนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อต่อรองราคาซื้อฟ่อนค้ำ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ปัจจุบัน มี คุณสมบัติ หนึ่งมา เป็นประธานสหกรณ์

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนทอง จัดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ปัจจุบัน มีสมาชิก 407 ราย มีมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 359,600 บาท สำหรับพื้นที่ปลูกยางพารา ในปัจจุบันมีพื้นที่รวม 4,763 ไร่

คุณสมพงษ์ หนึ่งมา กล่าวว่า "ในการดำเนินงานนั้น คณะกรรมการบริหารสหกรณ์มุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถมีรายได้จากอาชีพการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดได้มีการเปิดตลาดกลางรับซื้อยางพาราขึ้น และในอนาคตจะมีการขยายไปสู่การรับซื้อมันสำปะหลัง อ้อย ข้าว และปาล์ม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่เช่นกัน

แต่การเปิดตลาดกลางยางพาราของสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมา ประธานสหกรณ์บอกว่า ยังประสบปัญหาอยู่บ้าง โดยเฉพาะฟ่อนค้ำคนกลางที่เข้ามาประมูลยางจากสหกรณ์ ที่บางครั้งจะทิ้งประมูลหรือมีการซื้อประมูลได้ต่ำกว่าราคาสหกรณ์รับซื้อมา"

ปัญหาดังกล่าว นับเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ

การประมูลยางก้อนถ้วยของฟ่อนค้ำที่เข้าร่วมกับสหกรณ์



สหกรณ์ฯ ยางบ้านดอนทอง ใช้เทคโนโลยี ผลิตยางเครปคุณภาพ เปิดโอกาสสร้างรายได้



คุณสมพงษ์ หนึ่งมา ประธานสหกรณ์

ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างมาก จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนทอง เห็นควรที่จะหาทางออกโดยการตัดปัญหาฟ่อนค้ำคนกลางออกไป โดยสหกรณ์จะเป็นผู้ส่งค้ำยางพาราของสหกรณ์ไปยังโรงงานที่รับซื้อโดยตรง และนี่เป็นที่มาของการยื่นโครงการขอประมงกันช่วยเหลือตนโครงการส่งเสริมแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป โดยได้รับการสนับสนุนจากบรฯ พัฒนาจังหวัดอุดรธานี ในวงเงินงบประมาณ 1,556,082 บาท

การผลิตยางก้อนถ้วยเป็นยางเครปนั้น ประธานสหกรณ์บอกว่า เป็นช่องทางที่ดีในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางก้อนถ้วย เพราะ

ตลาดมีความต้องการ และได้ราคาที่สูงกว่าการจำหน่ายยางก้อนถ้วยปกติ ขณะนี้โรงงานผลิตยางเครปของสหกรณ์ ได้ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 95 เหลือแต่ในส่วนของการระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้นที่ยังไม่เรียบร้อย แต่คาดว่าจะอีกไม่นานจะเสร็จ และเมื่อโรงงานยางเครปแล้วเสร็จ สหกรณ์ จะเปิดรับซื้อยางได้ทุกวันอย่างแน่นอน" ประธานสหกรณ์กล่าว

การดำเนินการของสหกรณ์จึงเป็นหนึ่ง ในแนวทางที่สำคัญ ที่จะทำให้สามารถพัฒนาภาวะด้านราคาตั้งที่เกิดขึ้นในตลาดนี้ เพราะ การแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป เป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรและฟ่อนค้ำยกก่อน



คุณไฉฉัตร ชะหาญ

ด้วย เนื่องจากช่วยลดปัญหาการตกคราดจากโรงงานและการตัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักยาง ทั้งนี้ เพราะว่ายางเครปมีค่า ดีอาร์ซี ที่แน่นอนจะอยู่ที่ 69% ขึ้นไป ฟ่อนค้ำและทางโรงงานไม่สามารถเอาเปรียบได้ จึงต้องรับซื้อในราคาที่สูงขึ้น

การขยายยางเครปจะมีส่วนต่างกำไร 2-5 บาท ต่อ กิโลกรัม เมื่อเทียบกับการทำยางแบบอื่น และยังสามารถผลิตเป็นยางเครปสดขายได้ทุกวัน ผมไปดูโรงงานผลิตยางแห่งเอสทีอาร์ มีน้มีกระบวนการเครปยางอยู่ที่ไม่เกษตรกรชาวสวนยางเราไม่ทำเครปยกก่อนส่งโรงงาน แทนที่จะส่งไปในรูปของยาง

ก้อนถ้วย ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกตกคราด" คุณไฉฉัตร ชะหาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิปต้า จักรกลเกษตร เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์การแปรรูปยางเครปทุกชนิด

บริษัท ยิปต้า จักรกลเกษตร เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทางสหกรณ์ได้เลือกให้เข้ามาติดตั้งเครื่องรีดยางเครปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยอยู่ภายใต้เหตุผลว่า เป็นบริษัทของคนไทย และมีการให้บริการที่ดี

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิปต้า จักรกลเกษตร เทรดดิ้ง จำกัด บอกว่า ที่ผ่านมานั้น มีเจตนาพร้อมที่ต้องการผลักดันให้มีการคิดค้น พัฒนาและยกระดับการผลิต

เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยให้ มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นภารกิจสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย ที่สำคัญอีกประการ เครื่องรีดยางเครปของ บริษัท ยิปต้า จักรกลเกษตร เทรดดิ้ง จำกัด ถือเป็นภารกิจที่ดำเนินวิจัย โดยนักวิจัยไทย อย่าง คุณไฉฉัตร ชะหาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า คนไทยนั้นมีความสามารถไม่แพ้ชาติไหน

สิ่งที่คุณไฉฉัตรทำและคิดเป็นเป้าหมายไม่ได้

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2558 หน้า 93

ที่สนใจ โดยใช้เวลาเกือบ 2 ปี ในการคิดค้น ประดิษฐ์เครื่องรีดยางเครป ซึ่งแนวทาง ที่ดำเนินการนั้น ได้เน้นการพัฒนาต่อยอด มาจากเครื่องเดิมที่ต่างประเทศผลิตออกมา อยู่แล้ว ให้มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ มี คุณภาพการใช้งานดีกว่า และที่สำคัญราคา ถูกกว่าเครื่องนำเข้าหลายเท่าตัว กลายเป็น นวัตกรรมเด่นฝีมือคนไทย

ทั้งนี้ คุณโจภิต บอกว่า เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร บริษัทได้เข้ามาดูแลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องรีดยางเครป ออกแบบ การผลิตง่าย ได้คุณภาพ และจำหน่ายได้ราคาดี



ชมเยี่ยมโรงงานผลิตยางเครปของสหกรณ์
สร้างโรงเรือน วางระบบบ่อน้ำบาดน้ำเสีย ตลอดจนการหาตลาดให้กับทางสหกรณ์

"ลูกค้าของบริษัทที่หลากหลาย มีทั้งโรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปยาง กลุ่มสหกรณ์ชาว สวดยาง รวมทั้งเกษตรกรที่ให้ความสนใจ เครื่องรีดยางเครปยี่ห้อยิปดา สหกรณ์กองทุน สวดยางบ้านดอนหอ ก็เป็นอีกแห่งที่ให้ความสนใจ ในคุณภาพและบริการของเรา เช่นใจเครื่องรีดยาง เครป ติดต่อ โทร. (084) 894-3456" คุณโจภิต ขณะหยุด กล่าวในที่ที่สุด



ช่วงนี้หน้าฝน หลายคนคงปฏิเสธ ไม่ได้ที่จะเจอกับมวลลมหกระซากร ยุงที่คอยจะบั่นทอนบรรยากาศดีๆ แถมยังทิ้งรอยบาดแผลไว้ให้เรา ถ้าคน แพ้ก็เกาเกาจนได้เลือด ถ้าเป็นยุงลายก็ทิ้ง ไรต์ไข่มาลาเรียไว้ให้ปวดตบกันอีก เดือน นี้เรามีสิ่งดีๆ มาแนะนำให้ท่านผู้อ่านหลุด พ้นจากปัญหาได้อย่างสิ้นเชิง

คุณณัท ธนาบริบูรณ์ ประธานบริหาร บริษัท ธนัทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาคูดักันยุง เรนเจอร์ สก๊าก์ ควันน้อย ผู้คิดค้นยาคูดักันยุงไร้กลิ่น ไร้ควัน จดสิทธิเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย แต่ ก่อนเคยเป็นวิศวกรอุตสาหกรรม และยัง เป็นระดับผู้บริหารอยู่บริษัทยักษ์ชื่อดังจากต่างชาติ เคยเสนอ แนวคิดทำยาคูดักันยุงไร้ควัน แต่ไม่เป็นที่ยอมรับ จึงลาออกมา เปิดบริษัทผลิตยาคูดักันยุงไร้ควันเองเลย

หลังลองผิดลองถูกอยู่นานกว่าจะได้สูตรเด็ด คือใช้ถ่านที่ เผาจากไม้ไผ่ 100% ซึ่งไม่ไฟจะมีกลิ่นหอม และควันน้อย เป็น เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็น สิณค้ำตัวแรกที่ไร้กลิ่นและเกือบไร้ควัน รวมทั้งได้มาตรฐาน ISO 9100 และได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ใส่ง่าย โดยเฉพาะยุงลายได้ครีมีโกล มีประสิทธิภาพ สูง ไม่ทำให้แสบตา แสบจมูก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อยู่ได้ ยาวนาน 8-11 ชั่วโมง

คุณณัท กล่าวว่ ประเทศไทยต้องสั่งไม้ไผ่นำเข้าจากประเทศ เมียนมา เนื่องจากยังมีป่าสมบูรณ์ เลยไปตั้งฐานการผลิตที่นั่น แต่ทำอยู่ได้พักเดียวคนเมียนมาไม่ยอมส่งวัตถุดิบให้ ทั้งไปส่ง ให้แม่ค้าทำข้าวหลามบ้างกว่า จึงย้ายฐานการผลิตไปที่จีน เพราะ ที่นั่นยังมีป่าไผ่อยู่มาก

ต่อมาทางประเทศได้หันมาปลูกไผ่รูปร่างถ่านจากไม้ไผ่ประโยชน์ มาก เอาไปทำคอกก็และซา ช่วยดูดพิษในร่างกายนได้ จึงไปกว้านคือ ไม้ไผ่ที่ประเทศจีนกัน จนการแข่งขันด้านวัตถุดิบสูงมาก ปกติซื้อ ก็โลกรั้มละ 50 บาท แต่ได้หันมาปลูกไผ่รูปร่างถ่าน ให้อีกโลกรั้ม ละ 150 บาท เซ็นสัญญาขาย 3 ปี ซึ่งปัญหาที่สร้างความสั่น สะเทือนให้ตลาดไม้ไผ่เป็นอย่างมาก

คุณณัท กล่าวอีกว่ ยาคูดักันยุงทั่วไปทำจากไม้ยาง ทำให้ เวลาจุดจะมีควันแฉะและมีกลิ่นรุนแรง มียางสีดำติดกับวัตถุ ที่วาง แล้วถ้าคนเราสูดดมเข้าไปทุกวี่วันจะมีควันแฉะและเข้าไป ติดในร่างกายนขนาดไหน และจะมีกลิ่นติดตามตัวรุนแรงมาก



คุณณัท ธนาบริบูรณ์

เรนเจอร์ สก๊าก์
ยาคูดักันยุง
จากถ่านไม้ไผ่ ฝีมือคนไทย
ควันน้อย ไร้กลิ่น

แสบตา แสบจมูก แต่เรนเจอร์ สก๊าก์ เอาจุดต่อของยาคูดักันยุง ทั่วไปมาพัฒนา ให้เรนเจอร์ สก๊าก์ โดดเด่นกว่าคู่แข่งทุกประการ ในราคาที่เท่าเทียมกัน

ควันของยาคันยุง 1 ขด มีพิษเท่ากับควันฤทธิ์ 50 มวน พาร์ม หนูเคยเอาไปทดลองใช้ 2 ปี ปรากฏว่าน้ำหนักหนูโดยรวมเพิ่มขึ้น 20% เพราะหมูกินอิ่ม นอนหลับ ไม่ถูกยุงกัด จึงทำให้น้ำหนัก เพิ่ม ส่วนหนูที่ใช้ยาคูดักันยุงทั่วไปเป็นเมะเรียงหลายตัว

ทุกวันนี้ เรนเจอร์ สก๊าก์ มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศ กัมพูชา และส่งไปขายอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศแถบ แอฟริกา ซึ่งต้องใช้ตัวยาแรงเป็น 2 เท่า เพราะที่นั่นมีประชากรที่เสียชีวิตจากยุงมากที่สุดในโลก และภาคเหนือของประเทศไทย ตลอด จนเป็นผู้นำตลาดในห้างแม็คโครกว่า 13 สาขา โดยมียอดขายมูลค่า โดยรวมกว่า 300 ล้านบาท ต่อปี

"ร้านอาหารที่เปิดขายช่วงกลางคืน แล้วมีปัญหากับยุงจนลูกค้าหนี ถึงแม้ว่ารสชาติอาหารกับบรรยากาศของคุณจะดีเด็ดสักแค่ไหน แต่ถ้าเจอกับมวลลมหกระซากรยุงที่ตุงตุง ก็ทำให้ลูกค้าบ่นบ่น ยาลูกได้เหมือนกัน เราทำให้สอง แล้ววัน คุณจะได้เด่นกว่าร้านอื่นแน่นอน และ เร็วๆ นี้ เรนเจอร์ สก๊าก์ กำลังทำสูตร ยาคูดักันยุงวันด้วย วัชรองได้ผล ไม้แพ้กัน" คุณณัท กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ ได้ที่เบอร์โทร. (089) 635-6293, (083) 426-1945, (02) 184-9533-35



กยท. ชูภารกิจด่วนขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกร รับนโยบาย
รณว. กษ.

- ThaiPR.net 2 พ.ย. 2558

กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย
ไทย ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ปี 2559 โดยใช้เวทีนี้สร้างการรับรู้ถึง พ.ร.บ. การยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 กับภารกิจเร่งด่วน **กยท.** "ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร -สถาบันเกษตรกร" โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ทั่ว
ประเทศกว่า 1,000 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์
กรุงเทพฯ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

อุ้มยางไร่ 1.5 พันไร่ เข้ากรม. อังคารนี้ เจ้าของรับ 900-คนกรีดยางได้ 600 บ. (03/11/58)

31 ต.ค. 58 รายงานข่าวกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยแพร่กรณีการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรสวนยางไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ จะนำเข้าขอความเห็นชอบจาก ครม.ในวันอังคารนี้ เพื่ออนุมัติงบ 1.3 หมื่นล้านบาท ช่วยเกษตรกรแบ่ง เป็นช่วยเจ้าของสวนยาง 900 บาท และผู้กรีดยาง 600 บาท สำหรับพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ 8.5 แสนราย คนกรีดยาง 3 แสนราย และในส่วนเกษตรกรสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ นายกฯมอบให้ รมว.เกษตรฯหาแนวทางช่วยเหลือที่ไม่ขัดกฎหมาย โดยมอบให้ไปการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปตั้งคณะทำงานดูเงื่อนไขหลักการต่างๆ โดยอาจจัดเป็นงบสวัสดิการช่วยเหลือ จากเงินค่าธรรมเนียมค่าส่งออกยาง หรือเงินเชส โดยไปดูศึกษาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

เว็บไซต์แนวหน้า (Th) (02/11/58)

เครือข่ายยางภาคใต้ ออกเดินทางเข้ากทม. เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกฯ (03/11/2558)

ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางพาราภาคใต้ จากตรัง ออกเดินทางไปสมทบกับตัวแทนจาก
จังหวัดอื่นๆที่กรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกฯ

เรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางตกต่ำแล้ว พร้อมป้ายผ้าข้อความปัญหาความเดือดร้อน โดย
ยืนยันต้องได้คำรับคำตอบถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่สนามบินตรัง นายประทีป สุขสนาน ประธานเครือข่ายชาวสวน
ยางพาราภาคใต้ พร้อมด้วยนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน เลขานุการเครือข่ายฯ และสมาชิกเครือข่าย
ชาวสวนยางพาราจากจังหวัดตรัง พร้อมป้ายผ้าข้อความเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคา
ยางพาราทกต่ำ ออกเดินทางจากสนามบินตรังมุ่งหน้าไปสมทบกับตัวแทนจากจังหวัดอื่นๆจาก
ภาคใต้ รวมประมาณ 15 คน เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราทกต่ำ หลังจากเมื่อวานนี้ เครือข่าย
ยางพาราจังหวัดตรังได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ไปแล้ว พร้อมจะยื่นข้อเรียกร้อง
ต่อนายกรัฐมนตรีจำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราทกต่ำหลังราคาตก
ตลอดเวลา จนขณะนี้น้ำยางสดเหลือ กก.ละ 39 บาท ยางดิบกก.ละ 40 บาท ยางแผ่นรมควัน
เหลือกก.ละ 41 บาท ทำเกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ โดยเรียกร้อง
ให้รัฐเร่งแก้ปัญหาให้น้ำยางสดที่ราคา กก.ละ 53 บาท ยางแผ่นรมควัน กก.ละ 64 บาท

- 2 -

2.คัดค้านการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (บอร์ดชั่วคราว) เนื่องจากชุด พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 17 (3) และ 3.เรียกร้องให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งประกาศระเบียบวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยด่วน เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกตัวแทนจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเสนอชื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องยางพารากับมีเกษตรกรอีกกว่า 1 แสนราย เนื้อที่กว่า 4 แสนไร่ ที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับทุนสงเคราะห์รอบใหม่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

โดยให้เหตุว่า เป็นหนทางสุดท้ายที่เกษตรกรชาวสวนยางที่เดือดร้อนจะพึงได้ หลังจากที่ผ่านมาตัวแทนเกษตรกรตระเวนยื่นหนังสือเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ปัญหามาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เป็นผล

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)

อ้อยยางไร่ 1.5 พันไร่ เข้ากรม. อังคารนี้ เจ้าของรับ 900-คนกรีตได้ 600บ.

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 20.23 น.



31 ต.ค. 58 รายงานข่าวกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยกรณีการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรสวนยางไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ จะนำเข้าขอความเห็นชอบจาก ครม.ในวันอังคารนี้ เพื่ออนุมัติงบ 1.3 หมื่นล้านบาท ช่วยเกษตรกรแบ่ง เป็นช่วยเจ้าของสวนยาง 900 บาท และผู้กรีดยาง 600 บาท สำหรับพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ 8.5 แสนราย คนกรีดยาง 3 แสนราย และในส่วนเกษตรกรสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ นายฯมอบให้ รมว.เกษตรฯหาแนวทางช่วยเหลือที่ไม่ขัดกฎหมาย โดยมอบให้ไปการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปตั้งคณะกรรมการดูเงื่อนไขหลักการต่างๆ โดยอาจจัดเป็นงบสวัสดิการช่วยเหลือ จากเงินค่าธรรมเนียมค่าส่งออกยางหรือเงินเชส โดยไปดูศึกษาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

3 พฤศจิกายน 2558 หน้า 5

พี่น้องอย่าเข้าใจผิดคิดว่า “ลุงบี๊กตุ๋” หน่อมแน้ม...
 ไม่ค่อยแข็งโป๊ก
 ไม่ใช่อำนาจจับพวกกวนเมืองซังคูกเท่าไร
 คราวนี้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี
 หัวหน้า “คสช.” เอาจริงขึ้นมาแล้ว ใครอยากลองของก็
 เชิญตามสบาย
 จ๊กโก๋หลังวัง (บุรพา) ไม่ว่าจะกัน...คุณมีไว้ซึ่งคน มิใช่ซึ่ง
 ฆมานะเว้ยเฮ้ย

อย่างชาวสวนยางพาราที่ซู่จะก้อมีอบ เพราะราคา
 ตกต่ำสุดขีด...ที่ผ่านมาไม่มีควบคุมการผลิต...กระทรวง
 เกษตรฯ ปล่อยปลະละเลยให้ปลูกกันได้ตามใจปรารถนา
 มันก็ล้มตลาดซึ่ครับเจ้านาย

รัฐบาล “ลุงบี๊กตุ๋” ก็ต้องมารับกรรมไปแก้ปัญหา
 “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” แยมถึงการช่วยเหลือ
 เกษตรกรชาวสวนยาง ว่าผมได้สั่งให้กระทรวงเกษตรฯ
 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ไปหารือกันว่าจะ
 ดูแลชาวสวนยางกันอย่างไร

“ลุงบี๊กตุ๋” ยืนยันว่า ผมขอให้ทุกคนเคารพกฎหมาย
 เคารพคำสั่ง “คสช.” พ.ร.บ.การยาง ผมจะพูดคุยและ



“ลุงบี๊กตุ๋”

ซาส์

จนทศสุดท้าย...

บทจะแข็งก็แข็ง!

แก้ปัญหาให้กับคนที่ทำตามกฎหมายเท่านั้น หากใครทำผิด
 กฎหมาย หรือตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวนอกช่องทางก็จะดำเนินคดี
 “บี๊กประยุทธ์” ย้ำว่า หรือร่วมกับแกนนำจะไม่ช่วยเหลือ
 ถือว่าไม่สนองนโยบายรัฐบาล ขอร้องอย่าให้เดือดร้อน
 ผมเห็นใจคนยากจน อย่าไปเป็นเครื่องมือ

“ลุงบี๊กตุ๋” เน้นว่า “ผมอยากเตือนพี่น้องเกษตรกร
 ถ้าทำตามกฎหมาย ตามกติกา ดีขึ้นแน่นอน ถ้าไปแหกกฎ
 อยู่ ผมก็ไม่ยอมอยู่แล้ว วันนี้ต้องเข้มแข็งเข้มงวด ขอร้อง
 ว่าอย่าเดินขบวนกดดันผม จะทำให้คนอื่นเสียหายไปด้วย”

“พล.อ.ประยุทธ์” แฉว่า ปัญหาที่ผ่านมาสวนยางใน
 พื้นที่ผิดกฎหมาย แต่รัฐบาลจะช่วยเหลือเฉพาะที่ดินที่ถูก
 กฎหมาย...มีเอกสารสิทธิเท่านั้น

อ้าว...พวกที่ชอบลักไก่แอบปลูกเอง-ก็เจ๊งกันระนาว!

อิสรภาพ พูนเสริม

2 พฤศจิกายน 2558 หน้า 11 (1)

จับกระแส



● กิ๊ตปว ศรีจันน์
twitter@bighnun

‘เสียงครวญ’ จากชาวสวนยางพารา

พม่ไปหัวเมืองปักษ์ใต้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ยินเสียงพี่น้องชาวสวนยางร้องโอดโอยกับราคายางที่ดิ้นไหวและปรับลดอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว
ล่าสุดราคายางแผ่นที่พวกเขาขายได้อยู่ที่ 35 บาทต่อกิโลกรัม และเศษยางราคา 18-20 บาทต่อกิโลกรัมเป็นราคาต่ำเตี้ยเรี่ยดินที่พวกเขาบอกว่าไม่เคยพบมาก่อน
พวกเขานั่งแจกแจกต้นทุนให้ฟัง ซึ่งไม่ได้ตรงมากนักกับที่กระทรวงเกษตรฯ คิดต้นทุนที่ 46 บาทต่อกิโลกรัม แต่พวกเขาเป็นชาวสวนยางรายย่อยต้นทุนย่อมสูงกว่านั้น อันนี้เป็นเศรษฐกิจฐานราก ที่เป็นปัญหาใหญ่ราคายางไม่ดี ก็ไม่มีเงิน เมื่อไม่มีเงินก็ไม่มีการบริโภคหรือต้องเป็นหนี้เป็นสิน จากที่เคยซื้อข้าวสารครึ่งละ 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัมก็ต้องลดลงมาเหลือเพียงแค่ 2 กิโลกรัมเอาแค่อรอดตัวไปก่อนคิดกันวันต่อวันจะหารายได้เพิ่มอย่างไร

พฤติกรรมการทำงานของพวกเขากำลังเปลี่ยนไป กรีดยางอย่างเดียวยังอยู่ไม่ได้ ที่คนในเมืองหรือกลุ่มคนกำหนดนโยบาย แอบคิดว่าพวกเขากรีดยางอย่างเดียวรายได้เลยไม่พอกินไม่พอใช้ นั่นอาจเป็นเพียงอดีต

ปัจจุบันพวกเขาไม่ได้มองอู่เห่ารอพึ่งราคายางอย่างเดียว เสริมจากกรีดยางพวกเขาไปทำงานรับจ้าง ไปตกแต่งบำรุงพืชล้มลุกที่ปลูกตามแนวระหว่างสวนยางไปเลี้ยงวัว เพื่อเป็นรายได้เสริม ที่เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ชาวสวนยางมาบอกนั้นพวกเขาทำหมดแล้วทั้งสิ้น

พวกเขาไม่ได้น้อยอกน้อยใจรัฐบาลที่การช่วยเหลือมาช้า หรือแทบไม่มีเลย และไม่คิดจะประท้วงอะไร ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำงานของพวกเขาต่อไป

พวกเขาไม่ทราบว่าการกระทรวงเกษตรฯเตรียมเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท เสนอแผนช่วยเหลือในส่วนของการจัดการ วัสดุทางการเกษตร เช่น พันธุ์ ปุ๋ยการเพิ่มแร่ธาตุในดิน การฟื้นฟูให้ดินดีขึ้น จะให้การสนับสนุน รายละ 700 บาท/ไร่

การสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการผลิต การเพิ่มองค์ความรู้ จะให้การสนับสนุน รายละ 200 บาท/ไร่ และสนับสนุนเป็นเงินสวัสดิการสำหรับคนกรีดยาง รายละ 600 บาท/ไร่ ซึ่งดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) การช่วยเหลือเกษตรกรจะได้รับไม่เกินรายละ 15 ไร่ เฉลี่ยเงินส่วนนี้ 1,500 บาทต่อไร่

การขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนยางทำได้ แต่พวกเขาไม่เข้าใจกับการจ่ายเงินสนับสนุนคนกรีด ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำเหมือนพนักงานร้านค้า บริษัท ไม่ได้ผูกป้อยู่ประจำกับสวนนั้นๆ แล้วจะจ่ายกันอย่างไร

พวกเขาเข้าใจดีว่าราคายางตกตามสภาพตลาดโลก ราคาน้ำมันตก ยางก็ตกต่ำไปด้วย

2 พฤศจิกายน 2558 หน้า 11 (2)

และรู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำมานั้นเอาไปส่งออกต่อไปยังตลาดโลก

แต่ที่พวกเขาไม่เข้าใจ คือ เหตุใดหลวงท่านจึงไม่สนับสนุนให้ใช้ยางพาราของ พวกเขาทำถนนหนทางเพิ่มขึ้น ไม่เร่งให้ใช้ยางของพวกเขาสนามเด็กเล่น ไม่ใช้ยาง ของพวกเขาไปผสมทำอุปกรณ์จนวนกันความร้อนไม่ใช้ยางของพวกเขาลิตรทำเสื่อเกราะ กันกระสุน ไม่ใช้ยางของพวกเขาล้อยางรถยนต์ในอัตราส่วนผสมที่เพิ่มขึ้น

แน่นอนรัฐบาลจะไปบังคับธุรกิจเอกชนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ แต่รถรามาใช้พัศ ดอุปกรณ์ของหลวงก็มีมากมายไม่ใช่หรือ ถ้าได้ซึ่งคุณภาพที่ดีกว่าแม่จะต้องจ่ายแพงขึ้น บ้าง ทำไมไม่กำหนดสเปคจากสิ่งของเครื่องใช้ทางราชการก่อน ซึ่งเอกชนผู้ผลิตจำต้อง ปรับระบบให้เข้ากับสเปคของราชการอยู่แล้ว

พวกเขาสงสัยว่าทางการคิดอะไรและทำอะไรอยู่ “การนำยางไปผสมและใช้ทำ ถนนทำได้ง่ายสุดและไม่ซับซ้อน แต่เห็นพูดกันมาหลายปีแล้ว เมื่อไรจะเริ่มได้เสียที่ รัฐบาลตัดถนนปีละหลายเส้นทางมิใช่หรือ เห็นงบประมาณกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทปีละตั้งมากมายมิใช่หรือ หรือการปรับเปลี่ยนสเปค จะไปกระทบ อะไรกับใครเข้า ถึงได้ยากเย็นแสนเข็ญขนาดนี้”

ถ้าทำได้เร็วตลาดคงรับซื้อยางของพวกเขามากขึ้น ราคาคงดีขึ้น

เป็นเสียงโอดครวญดังๆจากชาวสวนยางถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา!!!!

3 พฤศจิกายน 2558 หน้า A 7

เกษตรกรร้อง‘บักตุ’พักชำระหนี้

พวาเจ้าหนี้ยึดที่นา ชาวสวนยางพาลูก ไม่ขอรับเงินชดเชยราย

พวจ.พิษณุโลก เกษตรกรร้องนายกฯ พักชำระหนี้หลังเจ้าหนี้เร่งรัดฟ้องยึดทรัพย์ด้านชาวสวนได้ไม่รับเงินชดเชยรายได้

กลุ่มตัวแทนเกษตรกรประมาณ 50 คนเข้าพบ นายทวีสิน ลิมสวัสดิ์ ผู้ประสานงานสมัชชาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยื่นหนังสือผ่านนายชูชาติ กีฬาแปง พวจ.พิษณุโลก ผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ชะลอการชำระหนี้ไว้ทุกกรณี หนังสือส่งถึงนายกรัฐมนตรีมีรายละเอียด ระบุว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ส่งผลให้สถาบันที่เป็นเจ้าหนี้ของเกษตรกรเร่งรัดดำเนินการฟ้องร้องจนนำไปสู่การยึดทรัพย์ ทั้งนี้ เป็นที่อยู่อาศัยสร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พร้อมทั้งฟ้องขับไล่เกษตรกร

ออกจากที่อยู่อาศัย จำนวนหลายราย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการฟ้องร้องจากสถาบันเจ้าหนี้ของเกษตรกร จึงขอความอนุเคราะห์จากนายกฯ

นายวิฑูรย์ ศรีนาม รอง พวจ.พิษณุโลก เป็นตัวแทนนายชูชาติ เปิดเผยภายหลังรับหนังสือ ว่า จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอไปยัง พวจ.พิษณุโลก เพื่อจะเสนอต่อไปยังนายกฯ ให้รับทราบเรื่องดังกล่าว ทำให้กลุ่มเกษตรกรต่างพอใจจึงได้พากันเดินทางกลับบ้าน

ขณะที่ นายเงินสวัสดิ์ดี ล้อมวีสกุล ชาวสวนยางพารา จ.พัทลุง ได้ส่งหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ขอรับเงินชดเชยรายได้เกษตรกร เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เงินคงคลังลดลง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกมหาศาลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ รอบด้าน ทำให้ไม่สามารถที่จะรับเงินจากรัฐบาลได้ ซึ่งรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรเป็นเรื่องที่ดี แต่เงินที่กำลังจะได้มาเป็นการซ้ำเติมประเทศชาติจึงไม่ขอรับเงินในครั้งนี้ พร้อมขอให้กำลังใจรัฐบาลก้าวผ่านปัญหาต่างๆ

ชาวสวนยางตรึงแท่งขึ้นทะเบียน หลังรัฐช่วยชดเชยราคา (02/11/2558)

เกษตรกรชาวสวนยาง แท่งลงทะเบียนเกษตรกรหลังรัฐบาลมีมาตรการชดเชยราคา แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่วัดมงคลสถาน ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองตรัง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ อ.เมือง และ อ.นาโยง จัดบริการเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อ.นาโยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ หลังรัฐบาลมีนโยบายอนุมัติเงินจำนวน 13,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เฉลี่ยไร่ละ 1,500 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสนับสนุนวัสดุการเกษตร 700 บาทต่อไร่ , จัดงบการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ และช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ รวมจำนวน 1,500 บาทต่อไร่ ปรากฏว่าบรรยากาศ ณ จุดรับขึ้นทะเบียนคึกคักไปด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง ที่เดินทางมาขึ้นทะเบียนกันอย่างคึกคัก เพราะหวังจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากรัฐบาลเนื่องจากที่ผ่านมาได้ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากผลผลิตราคายางพาราตกต่ำ

นายวิระเทพ จันท์แก้ว รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาตรัง ซึ่งลงพื้นที่ติดตามดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดตรังมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป้าหมายที่จะต้องรับขึ้นทะเบียน จำนวน 135,000 ราย คนกรีดยางจำนวน 22,000 ราย โดยจะต้องขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นี้ ดังนั้น ทางการยางแห่งประเทศไทย สาขาตรัง จึงได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย ทั้ง 8 แห่งในจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบรวม 10 อำเภอ จัดชุดบริการเคลื่อนที่ลงรับขึ้นทะเบียนตามตำบลต่างๆครอบคลุมทุกตำบล โดยกำหนดว่าแต่ละวันจะต้องรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ได้แห่งละไม่ต่ำกว่า 400 ราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็วที่สุด เกษตรกรจะได้เร่งทำการขุดสวนสงเคราะห์ใหม่รวมทั้งเข้าถึงสิทธิต่างๆที่รัฐบาลกำหนดออกมา และให้ทันห้วงเวลาการยางแห่งประเทศไทย กำหนดออกมาด้วย (30 ธ.ค.)

- 2 -

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งได้มอบนโยบาย แนวทางการทำงาน คือ ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการคัดแยกเป็นกลุ่มแรก เพราะกลุ่มนี้จะเกี่ยวเนื่องกับนโยบายรัฐบาล 2 เรื่อง คือ การทวงคืนผืนป่า กับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยชาวสวนยางรายใดทำกินมาก่อนการประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าให้ผู้รับผิตชอบ พื้นที่ป่านั้นๆ จะต้องเซ็นรับรองสิทธิ์ทำกินให้แก่ชาวสวนยางนั้น สามารถนำหลักฐานมาขึ้นทะเบียนได้เพื่อให้ชาวสวนยางได้เข้าถึงสิทธิความช่วยเหลือ ทัดเทียมกับรายที่มีเอกสารสิทธิ์ ส่วนปัญหาที่พบจากการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยภาพรวมคือ เรื่องของเอกสารหลักฐาน ปัญหาคนทำสวนกับเจ้าของที่ดินเป็นคนละคนกัน เช่น ยังเป็นของบิดา มารดา ลูกยังไม่ได้รับโอน รวมทั้งที่ดินบางแปลงติดชื่อพี่น้องร่วมกันหลายคน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำและรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่ให้เกษตรกรเสียเวลา

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)

คสช.เข้มเข็กสต็อกยางพารา พบยางผิดรูป-เสื่อมสภาพอื้อ (02/11/2558)

แม่ทัพภาค 4 นำคณะตรวจสอบลงพื้นที่เข็กสต็อกยางพารา หลังมีข่าวทุจริตลักลอบนำออกจำหน่าย ประเดิมโกดัง-โรงแรม 20 แห่ง จังหวัดสงขลา-พัทลุง-สุราษฎร์ฯ เบื้องต้นยังไม่พบทุจริต แต่ของเสียอื้อ ทอยยเก็บข้อมูลเตรียมรายงาน คสช.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม การตรวจสอบสต็อกยางพารา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพยางพารา และโครงการมูลภัณฑ์กันชน โดยมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 42 รับผิดชอบตรวจสอบโกดัง และโรงแรมในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง อยู่ในจังหวัดสงขลา 12 แห่ง และจังหวัดพัทลุง 1 แห่ง โดยแยกเป็นโกดัง 6 แห่ง และโรงแรมยาง 7 แห่ง โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสต็อกยางในโกดังเก็บยาง ในโรงแรมทั้งของบริษัทเอกชน และขององค์การสวนยาง 3 ชุด ชุดละ 15 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร 7 นาย ผู้แทนจากส่วนราชการพลเรือน 6 คน ตำรวจ 1 นาย และผู้แทนภาคประชาชน หรือสื่อมวลชน 1 คน

สำหรับการดำเนินการตรวจสอบ อาทิ การตรวจสอบทางบัญชีและเอกสาร การตรวจสอบคุณภาพยาง และการตรวจนับปริมาณยาง โดยระหว่างการตรวจสอบนั้นได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท.) เดินทางมาสังเกตการณ์ และติดตามการทำงานของคณะทำงาน ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

พล.ท.ปราการกล่าวว่า ให้คณะทำงานชุดที่ 1 ลงพื้นที่โกดังสำนักตลาดยางพารา จังหวัดสงขลา โกดังนาย วันชัย เต็นเสรีกุลและโรงแรมบีโรท์ รับเบอร์ สาขารัตนภูมิ จังหวัดสงขลา คณะทำงานชุดที่ 2 ลงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสงขลาเขต 1 โกดังแสงทองรับเบอร์ จำกัด และโรงแรม บริษัท เซาท์อีสต์ รับเบอร์จำกัด คณะทำงานชุดที่ 3 ลงพื้นที่โรงแรมบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด และโกดัง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพัทลุง โดยให้คณะทำงานทุกชุดปฏิบัติอยู่ในกรอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้าน พ.อ.ชนาวีร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานชุดที่ 1 กล่าวภายหลังเข้าตรวจสอบโกดัง เก็บรักษาของนายวันชัยเต็นเสรีกุล ที่ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาว่า จากการตรวจสอบสต็อกยางตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ยังไม่พบว่ามีมีการนำยางที่เก็บไว้ออกไป แต่พบว่ามียางจำนวนหนึ่งที่เป็นยางแผ่นรมควันได้รับความเสียหาย

- 2 -

นายไชยรงค์ มณีรุ่งสกุล นายกษมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ตัวแทนการตรวจสอบภาคประชาชน กล่าวว่า สาเหตุที่ คสช.ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบสต็อกยาง เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวการขายยางจำนวนหนึ่งออกจากสต็อก และมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่จากการตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่ามีทุจริต แต่พบว่าหลายแห่งมียางเสื่อมคุณภาพจากการจัดเก็บ อย่างไรก็ตามหลังการตรวจสอบสต็อกแล้ว จะต้องเทียบกับตัวเลขในเอกสารทั้งหมดที่อยู่ท้องค้การสวนยางนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทำงานตรวจสอบสต็อกยางพารากว่า 30 นาย ได้เข้าตรวจโกดังทั้ง 7 แห่ง เป็นยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา รวมน้ำหนัก 10.8 ล้านกิโลกรัม ส่วนยางพาราในโครงการมูลภัณฑ์กันชน จำนวน 23.9 ล้านกิโลกรัม โดยใช้เวลาการตรวจนับ 3 วัน

พล.ต.เรือศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพภาค 4 เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบสต็อกยางที่โกดังตลาดกลางยางพาราว่า เบื้องต้นพบว่ายางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง มีการเสีรูปรุทง และมีราขึ้นที่แผ่นยางจำนวนมาก เพราะยางดังกล่าวถูกเก็บไว้นาน 3 ปีแล้ว ทำให้เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา โดยเป็นยางที่ซื้อมาในราคา 109 บาท และ 98 ต่อกิโลกรัม ในยุครัฐบาลที่แล้ว ส่วนยางพาราในโครงการมูลภัณฑ์กันชนยังไม่เสื่อมสภาพ เนื่องจากเก็บเข้าสต็อกเมื่อปลายปีที่แล้ว ต่อเนื่องถึงต้นปี

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 31 ตุลาคม 2558)



ห้วงเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ชี้แบ่งเงินเท่าคนกรีด 600 บ./ไร่ (02/11/2558)

30 ต.ค. 58 นายสุนทร รัชชรงค์ นายกษมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จ.ภาคใต้ และผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้ไปยื่นมาตรการชดเชยรายได้ ไร่ละ 1,500 บาทไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน ให้กับนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่นายกฯ เป็นประธาน กยท. เห็นชอบแล้ว นำเข้าครม. วันอังคารหน้า

"นายกฯ ยังได้เป็นห่วงเกษตรกรในส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยให้กระทรวงเกษตรฯ มาตั้งคณะทำงานพิจารณาเพื่อช่วยเหลือด้วย ซึ่งรมว.เกษตรฯ ได้ระบุว่าอาจใช้เงินกองทุนพัฒนายางพาราแห่งประเทศไทย ใช้เงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง จะเห็นว่าเป็นเงินของเกษตรกรเองนำมาช่วย โดยตั้งคณะทำงานมาวางเงื่อนไขเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนเกษตรกร 1.5 แสนครอบครัว จะเป็นการช่วยค่าครองชีพ 600 บาทเท่ากับคนกรีดยาง เป็นวงเงิน 600-700 ล้านบาทให้เป็นสวัสดิการ ตามพร.บ.สวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมกับตั้งคณะทำงานศึกษาช่องทางกฎหมาย ตามบัญชาของนายกฯ ที่ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนสุดคือคนกรีดยางและคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

ทั้งนี้หลังจากที่ผ่านครม.เห็นชอบวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาทช่วยไร่ละ 1,500 บาท ตามมติของคณะทำงานจะจ่ายให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย ที่มีมาตรา 4 ที่ระบุถึงการแบ่งเงินช่วยเหลือให้คนกรีดยางด้วย จะแตกต่างกับที่ผ่านมาจะลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้เฉพาะเจ้าของสวนยางเท่านั้น" นายสุนทร กล่าว ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)

ขงกรม.คลอดมาตรการอุ้มยาง (02/11/2558)

เกษตรฯ เสนอ กรม.ออกมาตรการช่วยสวนยางยืนภาคอุตสาหกรรมอังคาร 3 พ.ย.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 พ.ย. นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 1.2 หมื่นล้านบาท และขอขยายมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภาคอุตสาหกรรม

เนื่องจากที่ผ่านมา โครงการเพิ่มการใช้จ่ายพาราที่รัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการติดขัดเดินหน้าไม่ได้ เพราะ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีเงื่อนไขในการปล่อยกู้ที่เข้มงวดมากเกินไป ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายได้ หาก ครม.มีมติเห็นชอบ ก็จะสามารถเดินหน้าทุกโครงการได้ทันที

พล.อ.ฉัตรชัย ชี้แจงว่า มาตรการที่เสนอ กรม. ประกอบด้วย 1.โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในระยะเร่งด่วน 1.2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ 1.2 ล้านราย เป็นชาวสวนยาง 8.5 แสนราย และคนกรีดยางอีก 4 แสนราย โดยผ่านการช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน อบรมการให้ความรู้เกษตรกร 200 บาท/ไร่ ช่วยเหลือด้านค่าครองชีพคนกรีดยาง 600 บาท/ไร่

มาตรการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในประเทศที่ ครม.ได้อนุมัติในโครงการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 1.5 หมื่นล้านบาท แต่การดำเนินงานกลับไม่คืบหน้า เนื่องจากธนาคารออมสินมีเงื่อนไขที่เข้มงวด จึงขอเปิดทางให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมโครงการได้

นอกจากนี้ จะขอเพิ่มการขยายเวลาการคืนเงินในวงเงินของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้สถาบันเกษตรกรกู้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อยางแปรรูป 1.5 หมื่นล้านบาท ที่ปัจจุบันยังใช้ไม่หมด และขอขยายเวลาโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรกู้ครัวเรือนละ 1 แสนบาท วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อทำอาชีพเสริม ซึ่งมีเกษตรกรมีความต้องการเพิ่มอีก 2 หมื่นราย ต้องขอเงินเพิ่ม 2,000 ล้านบาท

ที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน์ (02/11/2558)

นายกฯ เตือนแกนนำอย่าปลุกม็อบเกษตรกร ยันรัฐบาลจะไม่ทำตามข้อเรียกร้อง (02/11/58)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ถึงการแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรว่า ปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาโดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ทั้งการปรับโครงสร้างเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยตัวของตัวเอง ขณะเดียวกันได้เตือนไปยังแกนนำกลุ่มต่างๆ ว่าอย่าพาเกษตรกรออกมาชุมนุมเรียกร้องกดดันรัฐบาล เพราะหากทำเช่นนั้นรัฐบาลจะไม่ทำตามข้อเรียกร้องที่เสนอมา

"ขอเตือนบรรดาแกนนำกลุ่มต่างๆ ว่าอย่าได้นำเกษตรกรมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล เพราะรัฐบาลนี้จะไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวท่าน เราจะดำเนินการในลักษณะสร้างความเข้มแข็งให้พวกท่าน ขอเป็นให้ทุกคนร่วมมือกับเรา ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แล้วยังยืนยันจะดีกว่า" นายกรัฐมนตรี กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงการใช้ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวว่า หากเป็นการใช้ที่ดินที่ถูกกฎหมายในการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่พักต่างๆ ก็จะไม่มีปัญหา แต่หากใช้ที่ดินที่มีการบุกรุกป่า รัฐบาลก็จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับรัฐในการเคารพกฎหมาย ไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือผิดกติกาที่กำหนด

"การใช้ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวที่ถูกกฎหมายนั้นก็ไม่มีปัญหา จัดระเบียบภายในได้ แต่ถ้าหากว่าเป็นที่ดินที่มีปัญหาอยู่ในการที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกบุกรุกอยู่ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ภูเก็ตบึง เราจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน และตรงตามวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนด" นายกรัฐมนตรี ระบุ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เซาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

3 พฤศจิกายน 2558 หน้า 22



เยี่ยมชม - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พาคณะสื่อมวลชนสายตลาดทุนเยี่ยมชม
กิจการของ บมจ.ไทยอ้อยยางพารา จ.ระยอง เพื่อให้สื่อมวลชนเกิดความรู้ความเข้าใจในสินค้า
ยางพาราสินค้าอ้างอิงของ **RSS3 Futures** ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรล่วงหน้าแรกที่จะเข้ามาซื้อ
ขายใน **TFEX** เร็วๆ นี้ โดยมี ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ **TFEX** และกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ
บมจ.ไทยอ้อยยางพารา บรรยายและนำชมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 (**RSS3**)

3 พฤศจิกายน 2558 หน้า 8

กระบอก 8 หน้า

แล้งซ้ำ...ซ้ำข้ามปี

ตามปกติเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือน พ.ย.จะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีในบางพื้นที่ของประเทศไทยกันแล้ว แต่ในปีนี้ “ภัยแล้งซึ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ” ส่งผลให้ผลผลิตข้าวในปีนี้ของไทยลดลง โดยหลายหน่วยงานวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐกิจประเมินว่าผลจาก “ภัยแล้ง” และราคาดผลผลิตการเกษตรโลกที่ตกต่ำ ทำให้ผลิตภัณ์จ่มวลรวมในประเทศของไทยปี 2558 นี้หายไปมากกว่า 1%

นอกจากนั้น แม้ในช่วงปลายฤดูฝนที่ผ่านมา แม้ฝนจะตกชุกขึ้น แต่ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ซึ่งเขื่อนหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการชลประทานไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ทำให้เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวของไทยอย่างเป็นทางการแล้วในเวลานี้ น้ำในเขื่อนหลักๆของไทยยังมีปริมาณต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ส่งผลให้มีการคาดหมายว่า รัฐบาลจะประกาศห้ามทำ “นาปรัง” ในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า อีกรอบหนึ่งเป็นอย่างน้อย และเป็นการสั่งห้ามปลูกในพื้นที่เดิมๆ ซึ่งไม่ได้ทำนาในปีนี้

โดยแบงก์ชาติและหน่วยงานวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจหลายๆแห่งมองว่า จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า ที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจไม่ฟื้นได้รวดเร็วอย่างที่หวังกันไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรทั่วโลก โดยเฉพาะข้าวและยางพารา ยังอยู่ในวัฏจักรขาลงต่อเนื่องไปอีกหลายปี

ภาคการเกษตรไทยและรายได้เกษตรกรไทยปีหน้ามีโอกาสที่จะติดลบ หรือรายได้ลดลงจากปีนี้ได้อีก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น รายได้เกษตรกรไทยจะติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งจะส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประเทศอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเป็นการซ้ำเติม “ความยากจนให้คนรากหญ้า” ของประเทศ

แม้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือระยะสั้นๆ อย่างการสร้างงานระยะสั้นๆ ทดแทน และชะลอการชำระหนี้ให้ รวมทั้งการพยุงราคาสินค้าเกษตร และพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้ “ชาวนาไทย” หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าว รวมทั้งปรับพันธุ์ข้าวและวิธีปลูกข้าวให้ใช้น้ำน้อยลงแต่ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เงิน ใช้เวลาและประสบการณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและลองผิดลองถูก และรัฐบาลยังต้องเตรียม “เม็ดเงิน” อีกมากสำหรับมาตรการช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ “มีสเตอร์พี” สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐทำต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เช่นเดียวกับความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทั้งการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว เก็บรักษา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การสร้างเครือข่ายการค้า การสร้างเครือข่ายในการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแนวนโยบายภาครัฐมานานแสนนาน ไม่แตกต่างจากการเพิ่มระบบชลประทานให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ

ถ้าใครอายุอานามใกล้เคียงกับ “มีสเตอร์พี” น่าจะจำได้ว่า ระบบโซนนิ่งพืชเกษตร โครงการขยายระบบชลประทาน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ การรวมกลุ่มการผลิต เพื่อให้เกิด “พื้นที่แปลงใหญ่” ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งรัฐบาลนี้กำลังร่วมมือกับภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตรหลายบริษัทนั้น ไม่ใช่ในนโยบายหรือเรื่องใหม่ในแวดวงเกษตรไทยเลย เพราะนโยบายเหล่านี้ที่พูดกันแล้ว สังกันแล้ว ให้ทำมาแล้วมากกว่า 20 ปี

แต่แนวทางเหล่านี้กลับติดขัดไม่เคยประสบความสำเร็จเพียงพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

เพื่อ “คนส่วนใหญ่ของไทย” เป็นไปได้หรือไม่ ที่โครงการเหล่านี้จะ “สำเร็จได้” ในรัฐบาลนี้.

มีสเตอร์พี



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ภาวะยาง AFET: ราคาปรับลงตามตลาดตปท. ปริมาณซื้อขายเบาบาง เหตุไร้ปัจจัยหนุน (03/11/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 5.44 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 24 สัญญา ลดลงจากวันศุกร์ 10 สัญญา

นายธนเสกสรรค์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีแอนด์เอส จำกัด กล่าวว่า ปริมาณการซื้อขายเบาบาง

ราคาปรับตัวลดลงตามตลาดต่างประเทศเนื่องจากไม่มีปัจจัยหนุนมีแต่ปัจจัยลบ ทั้งภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังชะลอตัว สτόกยางของจีนเพิ่มขึ้นแตะ 2.2 แสนตัน ขณะที่เงินเยนยังอ่อนค่าไม่มากพอ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลดลง

"ปริมาณซื้อขายเบาบางแต่ทิศทางยังเป็น sideway down เพราะไม่มีปัจจัยหนุนเลย มีแต่ปัจจัยลบ" นักวิเคราะห์กล่าว ส่วนปัจจัยภายในประเทศนั้นรอดูผลที่เป็นรูปธรรมของภาครัฐที่จะส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วย สโตกยางพาราในประเทศ แต่ราคาคงไม่ปรับขึ้นหรือหวาเกิน 60 บาท/กก.

นักวิเคราะห์ประเมินว่า ทิศทางตลาด AFET วันพรุ่งนี้ หากราคาหลุด 46 บาท/กก.จะลงมาอยู่ที่ 42-44 บาท/กก. แต่ ถ้าไม่ผ่าน 45 บาท/กก.มีโอกาที่จะดีดกลับไปอยู่ที่ 48 บาท/กก. ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,169 สัญญา ลดลง 3 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

DEC 15 45.15 43.50 4

JAN 16 45.00 43.60 4

FEB 16 45.50 44.80 4

MAR 16 45.50 - 0

APR 16 47.10 46.80 4

MAY 16 47.20 46.80 5

JUN 16 47.00 46.80 3

รวม 24

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)



3 พฤศจิกายน 2558 หน้า 15



รอบรั้วเมื่อใจได้ ใน นสพ.แนวหน้า ฉบับนี้ ผู้เขียนขอเข้าเวรร้ายข่าวสังคม “ข่มคนที่ควรข่ม ขมคนที่ควรข่ม” ตามวิสัยของคนหนังสือพิมพ์ ที่เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น... นึกว่านานๆ จะให้สัมภาษณ์ “สื่อ” สักครั้งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี จะทำให้ความร้อนแรงจะลดตกรึลง...แต่ที่ไหนได้ในการ “ร้ายยาว” แบบ “ตีระนาด” ให้เหล่าแม่ทัพ 5 สาย พังกลับกลายเป็นประเด็น “ร้อนแรง” เรื่องการ “ปิดประเทศ” ถ้าจำเป็น การพูดถึงการ “ปิดประเทศ” ถ้าจำเป็น ไม่ว่าจะ เป็นแนวคิดที่อยู่ใน “ลึกๆ” ของ “หัวใจ” หรือเป็นเรื่อง “อารมณ์พาไป” ก็ดี แต่ ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ถึงความ “เชื่อมั่น” ในเรื่องของเศรษฐกิจ เชื่อว่า หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ “หล่น” คำพูดเรื่อง “ปิดประเทศ” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และคณะ คง “เสด็จเอือกใหญ่... เอะ...แม้ว่า “บักป้อม” พล.อ.ประวิตร วรษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ที่ใหญ่แห่ง “บูรพาพยัคฆ์” จะพยายามออกมา อธิบายความเพื่อ “เบรกเกม” ซึ่งคงช่วยได้ในระดับหนึ่ง... อย่างไรก็ตาม “จุดตาย” ที่จะทำให้รัฐบาลชุดนี้ “ไปไม่เป็น” และ “ไปไม่ได้” ไม่ใช่อยู่ที่ ปัญหาของความมั่นคง และการ “ปรองดอง” แต่เป็นเรื่องของ “เศรษฐกิจ” ของปากท้องของผู้ยากไร้ ถ้าการออกมาพูดของ “ผู้นำ” กลายเป็นการ “จุดรั้ง” เศรษฐกิจของประเทศ ไม่ใช่ให้ “กระต๊อง” นั่นคือการเดินทางไปสู่ “จุดจบ” อันรวดเร็วกว่าที่คาดของรัฐบาล...และฝ่ายตรงข้าม หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีกับประเทศและกับรัฐบาล อาจจะด้วย “กระสุน” ให้นายกรัฐมนตรี พูดเรื่อง “ปิดประเทศ” บ่อยครั้งขึ้น เพื่อให้ รัฐบาลเดินเข้าสู่ “หลุมดำ” ที่จุดขึ้นเอง... เมื่อบวกกับความร้อนแรงในประเด็นการร่าง รัฐธรรมนูญ ที่หลายฝ่ายหลายพวก ทั้งที่เป็น “คนกันเอง” และที่เป็น “คนละขั้ว” ออกมา ทำการ “ดิเรอทั้งไกลน” ทั้งที่ยังไม่เห็นว่ “เนื้อหา” ของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร แต่ก็ มีการ “โน้มน้าว” โดย “พันธมิตร” ล่วงหน้าว่า

รัฐธรรมนูญ จะไม่ผ่าน “ประชามติ” ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง 2 ประเด็น คือ ประเด็น “ร้อน” ทั้งสิ้น ... ส่วนที่ยังร้อนไม่หยุดคือเรื่องของ “ไฟใต้” ที่ คินเคียว “แนวร่วม” ฉวยโอกาส ก่อเหตุทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา แม้ว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้น “ไม่มาก” แต่ก็เป็นการทำลายความ “น่าเชื่อถือ” ของกองทัพ ของเจ้าหน้าที่รัฐ และที่สำคัญ พล.ท.วิวรรณ์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.คนใหม่ เพิ่งจะมารับตำแหน่ง พร้อมกับ เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมากมาย เป็นเหมือนกับ “บิอาร์เอ็น ต้องการ “ลองของ” ลองฝีมือ และสติปัญญาของ “แม่ทัพเอี้ยต” ซึ่งเป็น “ลูกที่” ว่าจะแสดงฝีมืออย่างไร... ส่วน ประชาชนในพื้นที่ก็คิด “ไม่ต่าง” จาก ขบวนการบิอาร์เอ็น คือต้องการ เห็น “ฝีมือ” ของ “แม่ทัพ” คนใหม่ ว่าจะ “จัดการ” กับ “แกนนำ” และ “แนวร่วม” ของบิอาร์เอ็นอย่างไร เพื่อ “หยุด” การ ก่อการร้าย และ “ตายรายวัน”... และแล้ว สุดท้ายรัฐบาลก็หมดปัญญาในการทำให้ ราคายางเพิ่มสูงขึ้น จึง “จำใจ” ที่ต้องงบ จากกรม.จำนวน 1.3 หมื่นล้าน เพื่อใช้ “เยียวยา” ครอบครัว ชาวสวนยาง และ รวมทั้ง “ลูกจ้าง” ในวงเงินไร่ละ 1,500 บาท ครอบครัวละ 15 ไร่ ซึ่งเป็นเพียงการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ “แกนนำ” ชาวสวนยาง หยุดเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้ ชาวสวนยาง “สิ้นใจ” ได้เพียง ชั่วครู่ เพราะในระยะยาว ถ้าราคายางพารา ยังเหลือ อยู่ 3 กิโลไร่ต่อบาท สุดท้ายแล้ว ชาวสวนยาง ก็อยู่ไม่ได้ และออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องเอา กับรัฐบาลอีก หรือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ มว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะใช้ วิธีนี้ในการ “สยบ” ความเคลื่อนไหวของ ชาวสวนยาง...และเมื่อ “จ่าย” เพื่อช่วย ครอบครัวชาวสวนยางได้คิดต่อไป ชาวไร่ ชาวนา สวนผลไม้ มันสำปะหลัง และสวน ปาล์ม ก็จะถูกขึ้น “ทางอ้อม” ที่จะขอ “สิทธิ์” การเยียวยา ครว้เรือนกับเขาด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมสั่งให้ “ขุนคลัง” ถอน “ขนห่าน” เก็บเงิน ไล่คลังไว้ เพื่อเยียวยาเกษตรกร รายครัวเรือน ก็แล้วกัน... เห็นใจสำหรับ พล.ต.ประวิตร พงศ์สิทธิ์ รอง ผบ.ช.ภาค 8 ซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน คดีค้ำมุนษย์ “โรฮิงจา” ที่ถูกคำสั่งย้าย ไปเป็น รองผบ.ช.ชด. เพื่อรับผิดชอบ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งน่าจะ เข้าตำรา “เสร็จหน้างานฆ่าโลกติก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุด “เจ้าตัว” และพนักงานสอบสวน ในคดีนี้ เตรียมยื่นใบลาออกจากราชการ กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. หากไม่ได้รับการแก้ไข คำสั่งการแต่งตั้ง ... เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการ “สีเทา” ครั้งนี้ แล้วให้ประหวัดไปถึงเรื่องของ “เจ้าเพชร” พล.ต.อ.สมเพชร เอกสมญา อติศ ผกก.สภ.บึงนาราง ที่มิชะตากรรม ไม่ต่างกัน...

ปริศนา สติภัยเรื่องศักดิ์

ปริศนา สติภัยเรื่องศักดิ์

3 พฤศจิกายน 2558 หน้า A 2

ประเด็นร้อน

1

ประชุม ครม. มีวาระอภิ
กระทรวงการคลังจะเสนอวิธีการ
ลดกระบวนการทำงานของการ
ลงทุนรัฐร่วมกับเอกชน (PPP) ร่าง
พร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สำหรับลงทุนแอลทีเอฟ



2

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียม
เสนอ ครม.ให้อนุมัติงบประมาณ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
1.2 หมื่นล้านบาท พร้อมขยาย
มาตรการส่งเสริมการใช้ยางพารา
ในภาคอุตสาหกรรม

3

09.30 น. ธนาคารกรุงไทย
บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น และ
บริษัท ลิงห์ เอสเตท ลงนาม
การเข้าซื้อกิจการบริษัท
จูปีเตอร์ โฮเต็ลส์ โฮลดิ้ง
เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมเม
อร์เคียว ในอังกฤษ



4

วันนี้ถึงคิว 8 คาราดังที่ต้อง
เข้าให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค หลัง
โพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่ง
ในลักษณะโฆษณาเชิญชวนทาง
โซเชียลมีเดีย

3 พฤศจิกายน 2558 หน้า 4 (1)

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบทุกเรื่อง สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 แรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม... ● ดูจากท่วงท่า **ท่านผู้นำ ประยุทธ์ จันทร์โอชา** และคณะ แล้วต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ท่านออกทีวีส่งสัญญาณมาแล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น **อาจขึ้นภาษี** กับ **ห้ามมือเบงกตรเคลื่อนไหว** แต่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้เองอย่างเหมาะสม... ● แค้นดินแดน แค้นชื่อก็พิสดาร ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ฉบับ **มิชัย ฤชุพันธุ์** นำคะแนนของผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. ในระบบเขต มาคำนวณเพื่อให้ได้ ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ ไม่รู้แคโยนหิน หรือเอาจริงเสียงสวดมากกว่าฆม... ● **ปุมิชัย** ให้เหตุผล อ้างต้องการให้ทุกคะแนนมีความหมาย ไม่สูญเปล่า เคารพทุกเสียงของประชาชน ฟาก **เพื่อไทย** ไม่ต้องพูดถึง คัดค้านรุนแรง ถึงขั้นใช้คำว่า **ทำลายหลักการเสียงข้างมาก** ส่วน **ประชาธิปัตย์** ยังแบ่งรับแบ่งสู้ ไม่ค้านหัวชนฝา... ● ถึงขั้นนี้จึงพอมองออก ฝ่ายหลักๆ ทางการเมือง ต้องการรัฐธรรมนูญแตกต่างกันไป **เพื่อไทย** เรียกร้องให้ยึดฉบับ 2540 **ประชาธิปัตย์** ชอบฉบับ 2550 ส่วน **กรธ.** ก็ต้องพยายามร่างให้ถูกใจ **เป๊าะ** มากที่สุด เนื้อหาจึงยุ่งๆ เข้าไว้ **คุณนนนี่** ทำท่าอีหอบเดียวกับ **ฉบับบรรทัดดี**... ● คดียากๆ ทำมาแล้วมากมาย แต่พอกับ **ทุจริตโครงการก่อสร้าง 396 โรงพัก** มูลค่าเสียหายเกือบ 6 พันล้าน **ไฉน วิษามหาคุณ** ป.ป.ช. หัวหน้าทีมไต่สวน อ้างซับซ้อน เรื่องตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทั้งที่วิธีการโกงก็รูปแบบเก่าๆ เอกชนผู้ประมูลงานก็รายเดียว **ชาวบ้านไม่ได้กินแกลบ**... ● น่าเห็นใจเป็นที่สุด **ชาวสวนยางภาคใต้** ทำหนังสือถึง **นายกฯ บิ๊กตุ๋** เรียกร้องช่วยเหลือปัญหาราคาตกต่ำ อยากรู้ **ไม่ต่ำกว่า ก.ก.ละ 50 บาท** ปัจจุบันลดฮวบเฉียด 3 โลร้อย ต่างลิบลับกับ 1-2 ปีก่อนให้ **120 บาทต่อ ก.ก.** ยังไม่พอใจ เพราะการเมืองอย่างอดีต ตามแผนชดเชวน้ำประเทศ... ● นับวันยิ่งกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ต่อสู้ทางประชาธิปไตยไปแล้ว **ลุงนวมทอง ไพรวัลย์** โขเฟอร์แท็กซี่ชนรถถัง ยุครัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เมื่อ 31 ตุลาคม ที่ผ่านม



3 พฤศจิกายน 2558 หน้า 4 (2)

มีพิธีรำลึกการจากไปครบรอบ 9 ปี บริเวณจุดที่ผู้กคอตาย กับแยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน ผ่านไปราบรื่นไม่มีเหตุวุ่นวาย ควรแล้วที่ **รัฐบาล-กสท.** ปลดปล่อยให้ **กลุ่มพลังประชาธิปไตย** มีระบายน้าง...● กลับมาปะทุอีก **วางระเบิดจังหวัดชายแดนภาคใต้** ถล่มถึ 3-4 วันติด หรือตีความ ต้องการสื่อไปยังรัฐบาลส่วนกลาง ถึงข้อตกลง ข้อเรียกร้องของฝ่าย ขบวนการจากเวทีพูดคุยกันในมาเลเซียก่อนหน้านี้ ที่เจียบกริบ...● **ข่าวสั้น** คนเข้ม วันนี้, 09.30 น. **กิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ** รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย **กฤษณ์ ศรีชวาลา** ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในกลุ่มพีโก้ และ **นริศ เขยกลิ่น** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดพิธี ลงนามการเข้าซื้อกิจการ Jupiter Hotels ในสหราชอาณาจักร ห้องบอลรูม 1 พูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท 21...● 10.30 น. แถลงข่าว “**บนเส้นทาง วิศวกรรม ครั้งที่ 10**” พบ “**คุณฉ่ำไย**” หนุ่ยนต์ไทยรับใช้งานบ้านที่ติด อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ห้องประชุมอาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน...● 14.30 น. **พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา** รมว. ยุติธรรม ประธานพิธีเปิดสถาบันอนุญาตโตตุลาการ และปาฐกถา เรื่อง “**กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกฯ**” ชั้น 26 อาคารภิรัชฯ เอ็มควอเทียร์...●

ข่าวตอกแตก